

ที่ GL 16/2561

วันที่ 13 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง 1. หนังสือของบริษัท ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GL 05/2561 เรื่อง การชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทของ J Trust Co., Ltd. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2561
2. หนังสือของบริษัท ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GL 10/2561 เรื่อง ศาลอนุญาตบริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) ในการทำธุรกรรม ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
3. หนังสือของบริษัท ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GL 013/2561 เรื่อง แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินคดีของบริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด (J Trust Asia Pte. Ltd.) ต่อบริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตามที่บริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับกรณี J Trust Co., Ltd และบริษัทย่อย คือ J Trust Asia Pte. Ltd. ได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับการฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่ง J Trust Asia Pte. Ltd. เป็นผู้ยื่นคำร้อง และศาลล้มละลายกลางได้นัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 19 มีนาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึง 1.- 3. นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในคำคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ ขอให้ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในทันที โดยมีต้องดำเนินการไต่สวนอีกต่อไป เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีองค์ประกอบกฎหมายในเรื่องการฟื้นฟูกิจการและไม่เข้าข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่ได้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และมีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา อีกทั้ง ไม่มีเหตุผลใดที่บริษัทฯ สมควรจะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างรอคำสั่งศาลเกี่ยวกับคำคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ หากบริษัทฯ ได้รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ หรือคำสั่งใดๆ ของศาลเกี่ยวกับคำคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนทราบตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนิชิตะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร